

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการลุ้นรับรางวัลจากการชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (GrabPay) (“กิจกรรม”)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม	รายละเอียด
ผู้จัดกิจกรรม	บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม	<p>(ก) ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการ GrabTaxi หรือ GrabBike(Delivery) เท่านั้น และชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (GrabPay) ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการด้วยวิธีดังกล่าวเป็นครั้งแรก หรือชำระด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นประจำอยู่แล้ว)</p> <p>(ข) ใช้บริการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ</p> <p>(ค) ไม่ได้ใช้บริการโดยการจอง (ก) แบบที่ลูกค้าสามารถเลือกเปรียบเทียบบริการ 2 ประเภทได้ในช่วงเวลาเดียวกันขึ้นกับว่า ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการแบบไหน (flash booking) หรือ (ข) แบบล่วงหน้า (advance booking)</p> <p>(ง) ให้ถือว่า ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต)</p> <p>(จ) พนักงานของบริษัท และครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้</p>
ระยะเวลาของกิจกรรม	ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เงื่อนไขของการเป็นผู้ใช้คดีได้รับรางวัล	<p>(ก) เป็นผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทสำหรับบริการGrabTaxi หรือGrabBike(Delivery) เท่านั้น และเลือกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (GrabPay) ที่ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทเท่านั้น โดยจะได้สิทธิในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อการใช้บริการในแต่ละครั้ง (ยิ่งใช้บริการมากยิ่งมีสิทธิลุ้นรับรางวัลมาก)</p> <p>(ข) บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ร่วมกิจกรรมตามข้อ (ก) ได้แก่ บัตรประเภทวีซ่า (VISA) มาสเตอร์การ์ด (MasterCard) อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express) และยูเนียนเพย์ (UnionPay)</p> <p>(ค) บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือนิยบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>(ง) ให้ถือว่า ผู้โชคดีได้รับรางวัลตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมที่บริษัทระบุไว้ทุกประการ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนโดยบริษัทในอนาคต)</p>
รายละเอียดของรางวัล	<p>รางวัลที่ให้แก่ผู้ใช้คดีได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 500 รางวัล มูลค่ารวม 1,200,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>รางวัลที่ 1 คือ ส่วนลดค่าบริการที่บริษัทออกให้ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท</p>

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม	รายละเอียด
	<p><u>เงื่อนไข</u> คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) ผู้โชคดีได้รับรางวัลสามารถใช้ส่วนลดครั้งละ 100 บาทต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 100 ครั้ง (ข) ส่วนลดครั้งละ 100 บาทใช้ได้กับการใช้บริการแต่ละครั้งที่มีค่าบริการขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น (ค) รางวัลนี้จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (ง) ในกรณีที่มีค่าบริการส่วนต่างหลังจากการใช้ส่วนลดดังกล่าว ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าบริการนั้นด้วยการชำระโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (GrabPay) ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามที่ระบุในข้อ (ข) ของเงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเท่านั้น (จ) ห้ามใช้ส่วนลดดังกล่าวกับการจอง (ก) แบบที่ลูกค้าสามารถเลือกเปรียบเทียบบริการ 2 ประเภทได้ในเวลาเดียวกันขึ้นกับว่า ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการแบบไหน (flash booking) หรือ (ข) แบบล่วงหน้า (advance booking) (ฉ) ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนถอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ (ช) ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษีดังกล่าวแก่บริษัท กรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ชำระ หรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้สิทธิบริษัทดำเนินการใดๆ ตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร <p>รางวัลที่ 2 คือ ส่วนลดค่าบริการที่บริษัทออกให้ มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท</p> <p><u>เงื่อนไข</u> คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> (ข) ผู้โชคดีได้รับรางวัลสามารถใช้ส่วนลดครั้งละ 100 บาท ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (ฅ) ส่วนลดครั้งละ 100 บาทใช้ได้กับการใช้บริการแต่ละครั้งที่มีค่าบริการขั้นต่ำตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น (ฉ) รางวัลนี้จะใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น (ง) ในกรณีที่มีค่าบริการส่วนต่างหลังจากการใช้ส่วนลดดังกล่าว ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าบริการนั้นด้วยการชำระโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (GrabPay) ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัทตามที่ระบุในข้อ (ข) ของเงื่อนไขของการเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเท่านั้น (จ) ห้ามใช้ส่วนลดดังกล่าวกับการจอง (ก) แบบที่ลูกค้าสามารถเลือกเปรียบเทียบบริการ 2 ประเภทได้ในเวลาเดียวกันขึ้นกับว่า ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการแบบไหน (flash booking) หรือ (ข) แบบล่วงหน้า (advance booking) (ฉ) ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนถอนหรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม	รายละเอียด
(ก) วันเวลาและสถานที่ในการจับรางวัล	วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทเลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
(ข) เงื่อนไขในการจับรางวัล	บริษัทจะจับรางวัลที่ 2 ก่อนจนครบจำนวน 400 รางวัลและจับรางวัลที่ 1 อีกจำนวน 100 รางวัลตามลำดับ
(ค) เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล	<p>กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ต้องมารับรางวัลด้วยตนเองโดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง</p> <p>(ข) แสดงข้อความสั้น (SMS) ที่บริษัทส่งไปแจ้งว่า เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล</p> <p>ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลด้วยตนเอง นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>(ค) หนังสือมอบอำนาจ</p> <p>(ง) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรอง</p>
(ง) วิธีการจับรางวัล	นำรายการทั้งหมดของผู้ใช้บริการทุกรายที่ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (Grab Pay) ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มาสุ่มเลือกโดยวิธีการพิมพ์รายชื่อทั้งหมดแล้วจับชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตามลำดับของรางวัลจากรางวัลที่สองก่อน จนถึงรางวัลที่หนึ่ง ทั้งนี้ ผู้โชคดีได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วจะไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้อีก (1 ผู้โชคดีได้รับรางวัล/1 รางวัลเท่านั้น)
วันและเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล	วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.
วิธีการ/ช่องทางในการประกาศรางวัล	<p>บริษัทจะประกาศรายละเอียดผู้โชคดีได้รับรางวัล (ได้แก่ ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีได้รับรางวัล</p> <p>(ข) ประกาศใน facebook.com/grabth และ</p> <p>(ค) ประกาศในเว็บไซต์ https://www.grab.com/th</p>
วัน/เวลา/สถานที่ที่ต้องมารับรางวัล	<p>สำหรับรางวัลที่ 1</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 จนถึงเวลา 18.00 ณ ที่ทำการบริษัทเลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>(ก) หากผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในวัน เวลา ณ สถานที่ที่ระบุไว้ให้ถือว่า ผู้โชคดีได้รับรางวัล สละสิทธิ์</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ้งสละสิทธิ์ต่อทางบริษัท หรือกรณีที่ถือว่าได้ทำการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะไม่มีรางวัลใดๆ เพื่อทดแทนผู้โชคดีได้รับรางวัลที่สละสิทธิ์ดังกล่าว</p> <p>สำหรับรางวัลที่ 2</p>

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม	รายละเอียด
	<p>บริษัทจะส่งรางวัลให้แก่ผู้โชคดีได้รับรางวัลผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้โชคดีได้รับรางวัล หรือส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทของผู้โชคดีได้รับรางวัล</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>(ก) หากผู้โชคดีได้รับรางวัลไม่ใช้รางวัลดังกล่าวภายในตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น. เท่านั้น</p> <p>(ข) ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลแจ้งสิทธิต่อทางบริษัท หรือกรณีที่ถือว่าได้ทำการสละสิทธิตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะไม่มีรางวัลใดๆ เพื่อทดแทนผู้โชคดีได้รับรางวัลที่สละสิทธิดังกล่าว</p>
สิทธิของบริษัท	<p>(ก) บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใดๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรมนี้</p> <p>(ข) บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับรางวัล และ/หรือผู้โชคดีได้รับรางวัลทราบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด</p> <p>(ค) ผู้โชคดีได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทนำภาพผู้โชคดีได้รับรางวัลเผยแพร่ผ่านช่องทางใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น</p>
กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้	คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ